

Good examples from a safe community; Wangsaiphon Sub district Administrative Organization(SAO)

บทเรียนชุมชนปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ข้อมูล Date: 28/12/2018

ติดต่อสอบถาม: ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร 02 6449080 ต่อ 14 , (ชฎาพร สุขสิริวรรณ Email: suksiriwan@hotmail.com)

เรื่อง พัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ความเป็นมา

จากสถิติอุบัติเหตุพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของพื้นที่ชุมชนตำบลวังทรายพูน ปี พ.ศ. 2554 พบจำนวน 16 ราย เกิดจาก ผู้สูงอายุมีร่างกายและความสามารถที่ลดลง , ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดยทางคณะกรรมการชุมชนปลอดภัยตำบลวังทรายพูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน , ชมรมผู้สูงอายุ , อสม., โรงพยาบาลวังทรายพูน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง และเครือข่ายภาคประชาชน ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิต

การดำเนินงาน

คณะกรรมการชุมชนปลอดภัยตำบลวังทรายพูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน , ชมรมผู้สูงอายุ , โรงพยาบาลวังทรายพูน , อสม., โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง และเครือข่ายภาคประชาชน ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ดังนี้

1. จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เช่นการฝึกเดินที่ถูกต้อง การส่งเสริมกำลังของกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกาย ฝึกกระดกข้อเท้าขึ้น การใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเดิน เช่น คอกอะลูมิเนียมที่มี 4 ขา หรือไม้เท้า ตลอดจนการปรับพฤติกรรมส่วนตัว เช่น การลุกขึ้นยืนช้าๆ มองหาวัตถุรอบตัวที่สามารถจับยึดได้ในกรณีฉุกเฉิน ไม่เดินเข้าไปในบริเวณที่เปียกน้ำ เป็นต้น
2. มีมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยในบ้าน เช่น การติดตั้งหลอดไฟบริเวณมุมมืดที่เดินผ่านบ่อยๆ เตียงนอน แก้วอี้ และโถส้วม ควรมีความสูงพอเหมาะ และวัสดุที่ใช้ปูพื้นเป็นชนิดไม่ลื่น มีราวเกาะข้างฝาและบริเวณที่ต้องลุกอย่างมั่นคง ใช้โถส้วมแบบชักโครก ห้องอาบน้ำมีที่นั่งขณะอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า จัดวางของใช้ให้หยิบจับง่าย ในระดับข้อศอก ห้องนอนและห้องนั่งเล่นควรจัดของใช้ให้เป็นระเบียบ หยิบจับง่าย ไม่มีของเกะกะ ตามพื้นห้องโดยเฉพาะสายไฟ จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะทางเดินไปห้องน้ำ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทางเดินในห้องนอนและห้องน้ำให้โล่ง ไม่มีหยดน้ำตามทางเดิน เคลื่อนไหวหรือลุก

จากเตียงอย่างช้าๆ ในห้องครัวควรจัดของข้าว/เครื่องปรุงให้ง่ายต่อการใช้ เก็บของใช้ที่หนักไว้ในที่ต่ำ เลี่ยงการขัดเงาที่พื้นห้อง หลีกเลี่ยงการใช้บันได ถ้าจำเป็นต้องใช้บันไดต้องมีความมั่นคง มีความกว้างพอดี ไม่รีบขึ้น/ลงบันได ควรดูแลทางเดินให้โล่ง ไม่มีหยดน้ำ / สิ่งของกีดขวางทางเดิน ทางเข้า-ออกสะดวก มีสว่าง เพียงพอ ปรับปรุงแก้ไขทางต่างระดับในบ้าน เป็นต้น

ผลลัพธ์

สถิติอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ปี 2554 – 2558 ดังนี้

สาเหตุของการบาดเจ็บอุบัติเหตุ	ปี พ.ศ.				
	2554 (คน)	2555 (คน)	2556 (คน)	2557 (คน)	2558 (คน)
อุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ	16	10	4	1	17

จากข้อมูลพบว่า

- 1.) อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ลดลง จำนวน 6 ราย
- 2.) อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2555 มีอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ลดลง จำนวน 6 ราย
- 3.) อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2556 มีอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ลดลง จำนวน 3 ราย
- 4.) อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2557 มีอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น จำนวน 16 ราย

หมายเหตุ : ทั้งนี้อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มจากเตียงที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น

บทสรุป

ชุมชนตำบลวังทรายพูน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ในพื้นที่กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก อาทิ คณะทำงานชุมชนปลอดภัยตำบลวังทรายพูน ร่วมกับ องค์กรการบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน , ชมรมผู้สูงอายุ , โรงพยาบาลวังทรายพูน , อสม., โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง และเครือข่ายภาคประชาชน มีการบูรณาการ ทำ MOU ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในพื้นที่ และมีการนำข้อมูลสถิติอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในพื้นที่มากำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานเพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในพื้นที่ และยังมีมาตรการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยในบ้านผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเน้นที่ความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

เรื่อง ความร่วมมือผู้ปกครองบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นปลอดภัย

ความเป็นมา

ข้อมูลบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยาง ประจำปีการศึกษา 2554 พบสาเหตุของการบาดเจ็บจากการปีนป่ายและพลัดตกหกล้มในสนามเด็กเล่น มีอัตราการบาดเจ็บที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาเหตุของการบาดเจ็บประเภทอื่น จำนวน 6 ราย จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบาดเจ็บจากการปีนป่ายและพลัดตกหกล้มในสนามเด็กเล่น โดยทางคณะกรรมการชุมชนปลอดภัยตำบลวังทรายพูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน , ครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ได้ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นวางแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัย โดยเน้นความร่วมมือจากผู้ปกครองในการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากการปีนป่ายและพลัดตกหกล้มในสนามเด็กเล่น

การดำเนินงาน

คณะกรรมการชุมชนปลอดภัยตำบลวังทรายพูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน , ครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ได้ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นวางแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัย โดยมีข้อตกลงในการใช้สนามเด็กเล่น ดังนี้

- 1.) รับผิดชอบสำหรับเครื่องเล่นที่ชำรุด ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุด โดยการส่งเสริมสนับสนุนเงินคนละ 20 บาท ต่อเดือน
- 2.) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำเครื่องเล่นให้พอใช้และมีความปลอดภัย
- 3.) เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องได้รับการอบรมการเล่นเครื่องเล่นอย่างถูกวิธีโดยครูผู้ดูแลเด็ก
- 4.) เด็กเล็กเล่นเครื่องเล่นในช่วงชั่วโมงเรียน ผู้รับผิดชอบ คือ ครูผู้ดูแลเด็ก
- 5.) เด็กเล็กเล่นเครื่องเล่นในช่วงชั่วโมงว่าง ผู้รับผิดชอบ คือ ครูเวร
- 6.) เด็กเล็กเล่นเครื่องเล่นในช่วงวันหยุด ผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการและผู้ปกครอง
- 7.) กำหนดตรวจสอบสนามเด็กเล่นทุก ๆ 1 สัปดาห์ โดยครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง
- 8.) แต่งตั้งผู้ปกครอง เป็นคณะกรรมการในการดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้มีสิ่งของที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับเด็กในสนามเด็กเล่น
- 9.) ปรับปรุง / ซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นที่ชำรุดทุก ๆ 1 สัปดาห์ โดยครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง
- 10.) คณะกรรมการหมู่บ้าน , คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก , ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสนามเด็กเล่นปลอดภัย คอยดูแลสอดส่อง ตักเตือนในกรณีที่มีการใช้สนามเด็กเล่นผิดวัตถุประสงค์ความปลอดภัย

ผลลัพธ์

สถิติอัตราการบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากการปีนป่ายและพลัดตกหกล้มในสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2560 ลดลง ดังนี้

สาเหตุของการบาดเจ็บ	ปีการศึกษา						
	2554 (คน)	2555 (คน)	2556 (คน)	2557 (คน)	2558 (คน)	2559 (คน)	2560 (คน)
ปีนป่ายและพลัดตกหกล้มในสนามเด็กเล่น	6	2	4	0	0	0	0

บทสรุป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยาง สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากการปีนป่ายและพลัดตกหกล้มในสนามเด็กเล่น ในพื้นที่กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะทำงานชุมชนปลอดภัยตำบลวังทรายพูน , องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน , ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาริบัติ , ผู้ดูแลเด็ก , ผู้นำชุมชน , วัด , โรงเรียน , หน่วยงานด้านสาธารณสุข , กลุ่มสตรี , ผู้ปกครอง และองค์กรด้านเยาวชนในพื้นที่ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการใช้สนามเด็กเล่น เน้นความร่วมมือจากผู้ปกครองในการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นปลอดภัย สามารถพัฒนาสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยช่วยทำให้เด็กเล็กมีทักษะในการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัยและถูกต้องทำให้การบาดเจ็บในเด็กลดลง

เรื่อง จุดสกัดความปลอดภัยของชุมชน

ความเป็นมา

จากข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ชุมชนตำบลวังทรายพูน ปี พ.ศ. 2554 พบการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ชุมชนตำบลวังทรายพูน จำนวน 46 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 58 ราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยขับขี่ขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด การไม่เคารพกฎหมายและขาดวินัยในการขับขี่ โดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือบริเวณสี่แยกเนินหัวโล่ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยทางคณะทำงานชุมชนปลอดภัยตำบลวังทรายพูน ร่วมกับ องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน , อปพร. , ตำรวจ และเครือข่ายภาคประชาชน ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดสกัดความปลอดภัยของชุมชน เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนและดำเนินการมาตรการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการบาดเจ็บสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

การดำเนินงาน

คณะทำงานชุมชนปลอดภัยตำบลวังทรายพูน ร่วมกับ องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน, อปพร. , ตำรวจ และเครือข่ายภาคประชาชน ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดสกัดความปลอดภัยของชุมชน เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนด้วยการดำเนินการมาตรการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย โดยตักเตือน / ปรับ และทำการบันทึกรายชื่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมทั้งบันทึกการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร รวมทั้งเฝ้าระวังความปลอดภัยรถรับ - ส่งนักเรียน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม เป็นต้น

ผลลัพธ์

สถิติอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ ปี 2554 – 2558 ดังนี้

สาเหตุของการบาดเจ็บอุบัติเหตุ	ปี พ.ศ.				
	2554 (คน)	2555 (คน)	2556 (คน)	2557 (คน)	2558 (คน)
อุบัติเหตุการขนส่ง	58	49	24	32	66

จากข้อมูลพบว่า

- 1.) อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลง จำนวน 9 ราย
- 2.) การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2555 มีอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลง จำนวน 25 ราย
- 3.) การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2556 มีอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มขึ้น จำนวน 8 ราย
- 4.) การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2557 มีอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มขึ้น จำนวน 34 ราย

หมายเหตุ : ทั้งนี้อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มขึ้นใน ปี พ.ศ. 2557 , 2558 เนื่องจากมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตกทำให้ถนนลื่น , ความประมาทของผู้ขับขี่ , การเมาแล้วขับ , อาการหลับในขณะขับรถ และผู้ขับขี่ที่ได้รับบาดเจ็บโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างพื้นที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นต้น

บทสรุป

ชุมชนตำบลวังทรายพูน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก อาทิ คณะทำงานชุมชนปลอดภัยตำบลวังทรายพูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน, อปพร. , ตำรวจ และเครือข่ายภาคประชาชน มีการบูรณาการ ทำ MOU ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และมีการนำข้อมูลสถิติอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่มากำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานเพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และยังมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งยังเน้นที่ความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรมจัดตั้งจุดสกัดความปลอดภัยของชุมชน

เรื่อง ความเข้มแข็งของชุมชนป้องกันและลดความรุนแรงครอบครัว

ความเป็นมา

ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีโซ่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแล้ว จากข้อมูลผลการสำรวจแบบประเมินชุมชนเพื่อประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน เมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน มีระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรง มีค่าที่คำนวณได้ 2.21 คะแนน ชุมชนมีความเข้มของความเสี่ยงเท่ากับ 3 (มีความเสี่ยงระดับปานกลาง) ผลจากการสำรวจดังกล่าวข้างต้นทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรุนแรงในครอบครัว จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลวังทรายพูน เพื่อสร้างตำบลที่มีการจัดการด้านความรุนแรงในครอบครัว โดยการให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างตำบลที่มีการจัดการด้านความรุนแรงในครอบครัวโดยการให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
2. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

การดำเนินงาน

1. รับแจ้งเหตุการณ์กระทำความรุนแรงในครอบครัว แก้ไขปัญหา/ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น /แจ้งเหตุต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกเหตุการณ์/ความเสี่ยงเบื้องต้น ตามแบบบันทึก เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว หรือเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงในครอบครัว
3. ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ (case conference) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ตำบล เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
4. สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จากแบบประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน เป็นประจำทุกปี
5. จัดเวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน เพื่อกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ เป็นประจำทุกปี
6. จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้
 - 1.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีและการยุติความรุนแรงในครอบครัว
 - 2.) กิจกรรมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
 - 3.) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว
 - 4.) กิจกรรมตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง
 - 5.) กิจกรรมสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
 - 6.) กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว

ผลลัพธ์

1. จากข้อมูลผลการสำรวจแบบประเมินชุมชนเพื่อประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2561 พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน มีระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรง ดังนี้

พ.ศ. 2558 พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน มีระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรง มีค่าที่คำนวณได้ 2.21 คะแนน ชุมชนมีความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ 3 (มีความเสี่ยงระดับปานกลาง)

พ.ศ. 2559 พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน มีระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรง มีค่าที่คำนวณได้ 1.51 คะแนน ชุมชนมีความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ 2 (มีความเสี่ยงระดับน้อย)

พ.ศ. 2560 พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน มีระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรง มีค่าที่คำนวณได้ 1.25 คะแนน ชุมชนมีความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ 2 (มีความเสี่ยงระดับน้อย)

พ.ศ. 2561 พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน มีระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรง มีค่าที่คำนวณได้ 1.00 คะแนน ชุมชนมีความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ 1 (ไม่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรง)

2. จัดทำแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง ในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
3. การบูรณาการดำเนินงานกับเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินงานต่อไป

บทสรุป

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลวังทรายพูนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก อาทิ วัด, โรงเรียน หน่วยงานด้านสาธารณสุข, กลุ่มสตรี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร และองค์กรด้านเยาวชนในพื้นที่ มีการบูรณาการ ทำ MOU ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ และมีการนำข้อมูล สถานการณ์ในพื้นที่มากำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ และยังเน้นที่ความต่อเนื่องของการดำเนินงานโครงการในพื้นที่
